



CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỈNH (21/3/1890 - 21/3/2020) VÀ NGÀY HỘI VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH THÁI BÌNH

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH Chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam

(Xem tin trang 4)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, nhân viên ngành Y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Ảnh: THÀNH TÂM

Tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường bộ ven biển

Chiều ngày 27/2, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo

việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (GPMB) bãi tập kết vật liệu tạm thời, nhà điều hành, lán trại, bãi dúc cấu kiện thi công dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình.

Dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình

đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Văn bản số 1877/TTG-CN ngày 26/12/2018. Theo khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được duyệt,

không quy định nội dung về giải phóng đất tạm thời để thi công xây dựng công trình. Vì vậy, để có mặt bằng tập kết vật liệu tạm thời, nhà điều hành,

(Xem tiếp trang 4)
MINH NGUYỆT

Kiểm soát tốt các nguồn lây nhiễm để bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả



Đồng chí Đảng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo của tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 thăm hỏi, động viên công nhân Công ty TNHH PS.Vina.

Đó là chỉ đạo của đồng chí Đảng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo của tỉnh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) khi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn huyện Đông Hưng sáng ngày 27/2. Cùng đi có các đồng chí: Vũ Mạnh Hiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND

tỉnh; Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn đã kiểm tra trực tiếp các dây chuyền sản xuất, làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH PS.Vina và Công ty TNHH Phát triển Neo-Neon Việt Nam (khu công nghiệp Gia Lễ).

(Xem tiếp trang 4)
TRỊNH CƯỜNG - LAN ANH

Thẩm định, xét, công nhận thành phố Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Sáng ngày 27/2, Đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) Trung ương làm Trưởng đoàn tổ chức thẩm định, xét, công nhận thành phố Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Khắc Thân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu

(Xem tiếp trang 4)

HUYỀN NGUYỆT

Đã gieo trồng trên 11.400ha cây màu xuân

Đến ngày 25/2, toàn tỉnh đã gieo trồng được trên 11.400ha cây màu xuân, bằng 76% kế hoạch, chủ yếu là ngô, lạc, dưa, bí và rau các loại.

Ngành Nông nghiệp khuyến cáo các địa phương nên căn cứ vào tình hình quỹ đất và các điều kiện gieo trồng khác để mở rộng những loại cây trồng có giá trị kinh tế cao; gắn sản xuất các loại cây trồng hàng hóa với liên kết tiêu thụ sản phẩm; mục tiêu phấn đấu bảo đảm cả về diện tích và cơ cấu các loại cây trồng. Làm tốt việc chăm sóc như làm cỏ, bón phân,

(Xem tiếp trang 4)
LƯU NGÂN

Thái Bình quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19

* Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thành phố Thái Bình đã tăng cường kiểm soát công dân Việt Nam trở về và người nước ngoài đến từ vùng có dịch.

UBND thành phố yêu cầu các phường, xã trên địa bàn tổ chức rà soát công dân Việt Nam và người nước ngoài đến từ vùng có dịch của nước ngoài hiện đang có mặt tại địa phương, lập danh sách gửi về UBND thành phố qua Trung tâm Y tế thành phố và định kỳ báo cáo trước 14 giờ hàng ngày. Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan, UBND các phường, xã tổ chức rà soát, lập danh sách người trở về từ vùng có dịch của nước ngoài kể cả người nước ngoài và công dân Việt Nam. Trung tâm Y tế thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động tiếp cận, quản lý, theo dõi sức khỏe, thực hiện phương án cách ly theo quy định. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền tới người dân, các công dân Việt Nam về từ vùng có dịch nhận biết được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng, tự giác thông tin quá trình đi lại và biểu hiện bệnh đến cơ quan y tế.



Khu vực cách ly tại Trường Quân sự tỉnh.

* Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Công an tỉnh đã thành lập 10 tổ công tác rà soát, nắm tình hình người nước ngoài từ vùng có dịch nhập cảnh vào địa phương làm việc, thăm thân, du lịch và công dân địa phương lao động, học tập, du lịch từ vùng có dịch trở về địa phương.

Công an các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác xuất nhập cảnh cho các cơ sở lưu trú, cơ quan, doanh nghiệp có người nước ngoài nói chung, người nước ngoài từ vùng có dịch về nói riêng đến làm việc, thuê trọ... để họ thực hiện khai báo tạm trú theo quy định. Đối với các gia đình có người thân vừa trở về từ vùng có dịch, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành vận động họ đến các cơ sở y tế để khám và cách ly theo quy định. Phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nắm chắc tình hình, số lượng lao động để triển khai các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát chặt chẽ. Kiên quyết không để dịch bệnh tác động, gây ảnh hưởng xấu đến các hoạt động của địa phương.

Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ công tác xuất nhập cảnh; trong đó, tập trung vào các trường hợp người nước ngoài, người Việt Nam từ vùng có dịch nhập cảnh vào địa phương làm việc, thăm thân, du lịch và công dân địa phương lao động, học tập, du lịch từ vùng có dịch trở về.

(Xem tiếp trang 4)
NHÓM PHÒNG VIÊN

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở THÁI BÌNH

Điều hành ngân sách linh hoạt, minh bạch, hiệu quả

(Xem trang 2)



Điện mạo nông thôn mới xã Minh Khai (Vũ Thu).

KIẾN XƯƠNG

Nhiều biện pháp bảo vệ đàn gia cầm

(Xem trang 2)